

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.61 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.55-30.70 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.61 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.66 บาท แนวโน้มแข็งค่าจากดอลลาร์อ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 30.55-30.70 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าจากดอลลาร์อ่อนค่า หลังตลาดปิดรับความเสี่ยง รับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอหลังตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐชะลอลงในเดือนก.ย. ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งการค้าจีน-สหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีย่อลง 4 bps สู่ระดับ 1.60%

* อีกปัจจัยที่เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า หลังวานนี้สหรัฐได้รับการอนุมัติจากองค์การการค้าโลก (WTO) ให้เรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้ามูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์

* โดยสหรัฐจะเรียกเก็บภาษี 10% ต่อเครื่องบินที่ผลิตในยุโรปของบริษัทแอร์บัส และภาษี 25% ต่อไวน์ฝรั่งเศส, วิสกี้ของสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์ และเนยแข็งจากทวีปอเมริกาตั้งกล่าว เพื่อเป็นการลงโทษฐานอุดหนุนด้านการเงินอย่างผิดกฎหมายต่อเครื่องบินของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจุดชนวนสงครามการค้าตอบโต้ระหว่างทั้งสองฝ่าย

* รายการเก็บภาษี EU ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. การเก็บภาษี 10% ครอบคลุมถึง เครื่องบินแอร์บัสขนาดใหญ่ที่ผลิตในฝรั่งเศส, อังกฤษ, เยอรมนี และสเปน

* ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือนี้ติดตามดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐ เดือน ก.ย.

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.01 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.01

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -779.61 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -3,577.56 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.641 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้